

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 31.19 แนวโน้มอ่อนค่า ไวรัสโคโรนากระทบศ.ระยะสั้น กรอบ 31.15-31.25

*บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.19 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 31.16 แนวโน้มอ่อนค่า ตามภาพเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และมีทิศทางอ่อนค่าตามเงินหยวน คาดกรอบวันนี้ 31.15-31.25

*นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.19 อ่อนค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ในระยะสั้นมองว่าประเด็นที่น่าสนใจที่สุดจะยังคงเป็นข่าวไวรัสโคโรนาระบาด ซึ่งจะกระทบตลาดหุ้นจีนที่กลับมาเปิดทำการ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่คาดว่าตลาดหุ้นจีนจะเจอแรงต้านอย่างรุนแรง และจะส่งผลกระทบต่อตลาดอื่นๆ ในเอเชียด้วย

*จุดที่ต้องจับตาเพิ่มเติม คือ ค่าเงินหยวนและค่าเงินบาท ซึ่งช่วงนี้มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น และมีโอกาสสูงที่จะอ่อนค่าลงตลอดสัปดาห์ ถ้าดอลลาร์แข็งค่าหรือภาวะการระบาดของไวรัสเร่งตัวขึ้น

*ในฝั่งตลาดทุนไทย คาดว่าจะเจอแรงขายตัดขาดทุนในทุกสินทรัพย์ ขณะที่เงินบาทก็มีความเสี่ยงที่จะอ่อนค่าลงอีกถ้า กนง."ลด" ดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมครั้งนี้

*คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 31.15-31.25 บาท/ดอลลาร์ และคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00 - 31.50 บาท/ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้

*ทั้งนี้ ตลอดทั้งสัปดาห์ ต้องติดตามภาวะไวรัสระบาดที่กระทบตลาดทุน ตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐ และนโยบายการเงินไทย ไล่ตั้งแต่วันจันทร์จะมีการรายงานตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตทั้งในจีน (Caixin Manufacturing PMI) และสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) ที่คาดว่าจะยังชะลอตัวลงมาที่ระดับ 50.0 และ 47.0 ตามลำดับชี้ว่าภาคการผลิตของจีนอาจกลับเข้าสู่ภาวะหดตัวจากปัญหาไวรัสโคโรนา

*ขณะที่ในวันพุธ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่า จะมีมติ "คง" อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.25% แต่ขณะเดียวกัน ก็มีความเสี่ยงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคท่องเที่ยวที่ชะลอตัวแน่นอนจากวิกฤตไวรัสโคโรนา ปัญหารถยนต์ และงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้า จึงอาจทำให้มีคณะกรรมการที่สนับสนุนให้ "ปรับลด" อัตราดอกเบี้ยลงทันทีในครั้งนี้

*และในวันศุกร์ คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐ (US Non-farm Payrolls) จะขยายตัว 1.65 แสนตำแหน่งในเดือนมกราคม ส่งผลให้อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.5% สะท้อนภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาไวรัสระบาดครั้งนี้ น้อยที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจใหญ่

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.48 วันศุกร์ 97.86

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4,015.29 ล้านบาท

*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,982.19 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถึงต่างประเทศ วันศุกร์ 31.134 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้